
BORGARRÁÐ 9. september 2021: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
ráðningar umhverfis- og skipulagssviðs vegna skipulagssvæðis á Ártúnshöfða og 
Skerjafirði - R21090074

Hversu margir verkefnisstjórar hafa verið ráðnir á þessu ári inn á umhverfis- og 
skipulagssviðs vegna fyrirhugaðra hugmynda um ný skipulagssvæði s.s. á Ártúnshöfða og í 
Skerjafirði. Er um fullt starf að ræða eða hlutastarf?


